



ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2554

วันแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ
ของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจน
สิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง
จริงจังวันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญ
ของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย **วันจักรี**เป็นวันที่ระลึก **พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก** เป็นพระมหากษัตริย์ **รัชกาลที่ ๙** แห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ **วันวิสาขบูชา**เป็นวันคล้ายวันที่เกิด
เหตุการณ์สำคัญที่สุดใน**พระพุทธศาสนา** 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวัน
คล้ายวันประสูติ, **ตรัสรู้** และ**ปรินิพพาน** แห่งองค์**สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า** โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้น ได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือใน
วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน)

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จัดกิจกรรมเปิด
อาคารและเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน



Tips. เรื่องนำวิถีชีวิตทางธรรมชาติในประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

วิถีชีวิตทางธรรมชาติ หมายถึง มหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเป็นการนำมาซึ่งการ
ทำลายล้างทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิม โด
ยยากที่จะคาดการณ์ได้ (Webster's New Encyclopedic Dictionary, 1994) วิถีชีวิตทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยจำแนกออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย
วาทภัย จำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. วาตภัยจากพายุฤดูร้อน เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เกิดจากลูกกระแสน้ำอากาศ
กระทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำเป็น
ละอองน้ำและมีการเสียดสีระหว่างลึกลงกับอากาศจนเกิดประจุไฟฟ้า จึงทำให้
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บทำความเสียหายได้ในบริเวณเล็ก ๆ
ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. วาตภัยจากพายุฤดูหนาว จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เป็นพายุที่เกิดขึ้น
เหนือทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อน มีศูนย์กลางประมาณ 200
กิโลเมตร มีลมพัดเวียนรอบศูนย์กลางทิศทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ
ศูนย์กลางเป็นวงกลมประมาณ 15-60 กิโลเมตร

อุทกภัย เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตร้อน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรง และแผ่นดินไหว
ทำให้เขื่อนแตก อุทกภัยแบ่งได้ 2 ประเภท

2.1 อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนัก
ติดต่อกันหลายชั่วโมง ดินชุ่มซบ น้ำไม่ทัน น้ำฝนไหลบ่าเหนือผิวดินลงสู่พื้นราบ
อย่างรวดเร็ว ความแรงของน้ำทำลายคันไม้ อาคาร ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพย์สิน

2.2 อุทกภัยจากน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อนอง เกิดจากน้ำในแม่น้ำ ลำธารล้น
ตลิ่ง มีระดับสูงเกินจากสภาวะปกติ ท่วมและแช้ง ทำให้การคมนาคมระงัก เกิด
โรคระบาด ทำลายสาธารณูปโภค และพืชผลการเกษตร

ทุกขภิกขภัย ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนแล้ง ไม่ตกตามฤดูกาล มีสาเหตุจาก
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยน้อย ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังอ่อน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือเกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรง ทำให้น้อยกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตการเกษตร
เสียหาย **ต่อฉบับหน้าจะ**

ที่มา: http://www.rdi.ku.ac.th/exhibition/Year2548/01-KasetNational/Project/index_74.htm

ย้อนรอยข่าว

สำนักงานปลัด

งานบุคลากร

1. ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน
ตำบล
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ติดต่อและตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.huatanoan.go.th หรือที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน โทรศัพท์ 055 - 865-027

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัด

งานกิจการสภา

ประกาศ สภา อบต.หัวถนน เรื่องการประชุมสภา อบต.หัวถนน สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในวันที่ 9 พ.ค. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
อบต.หัวถนน

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. อบต.หัวถนนจัดโครงการส่งเสริมเยาวชน นักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการ
แข่งขัน โดยเป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คนซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 "ฟุตบอลสหกรณ์ลีก" ประจำปี 2554
วัดแรก ที่อบต.หัวถนน พบ ทีมวังไทร วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ สนาม
เทศบาลตำบลท่าพุทรา